



ทิวนาตราช “ด้านตุลภาการหนองคายคุณธรรม”

ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ด้วยกรมา มีคำสั่งในคราวประชุมสัมมนานายด้านและผู้บริหารกรมตุลภาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ด้านฯ นาร่อง ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านฯ หนองคาย, ด้านฯ เชียงของ, ด้านฯ ปาดังเบซาร์, ด้านฯ อรัฐประเทศ และสำนักงานตุลภาการท่าเรือแหลมฉบัง ดำเนินการตามโครงการ ด้านตุลภาการคุณธรรม ให้สัมฤทธิ์ผลเร่งด่วน ซึ่งด้านตุลภาการหนองคายภายใต้ข้อแนะนำของนายประยุทธ์ มณีโชติ ผู้อำนวยการ สำนักงานตุลภาการภาคที่ ๒ ด้านฯ หนองคาย ได้รับนโยบายและข้อสั่งการมาดำเนินการโดยเร่งด่วน และมีผลการปฏิบัติ ดังนี้

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้จัดประชุมผู้บริหารด้านฯ ทุกนาย เพื่อชี้แจงนโยบายและขอความสมัครใจ ซึ่งทุกนายได้น้อมรับและจะเป็นผู้นำในการปฏิบัติ ด้านฯ จึงได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของทุกลำดับชั้น โดยมีนายด้านฯ เป็นประธาน

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้จัดประชุมใหญ่คณะเจ้าหน้าที่ด้านฯ ทุกลำดับชั้น เพื่อชี้แจงนโยบายและขอความสมัครใจ ซึ่งทุกนายได้น้อมรับและจะร่วมกันปฏิบัติให้สัมฤทธิ์ผล จึงได้ดำเนินการสำรวจสิ่งพึงประสงค์ และสิ่งไม่พึงประสงค์ เพื่อรวบรวมและคัดกรองนำมาเป็นอัตลักษณ์ โดยสรุป จะดำเนินการชื่อ “ด้านตุลภาการหนองคายคุณธรรม” มีอัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ”

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานความร่วมมือตุลภาการประจำพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยราชการและผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศ ชี้แจงให้รับทราบถึงความมุ่งมั่นของกรมาฯ และ ด้านฯ หนองคาย ที่จะให้บริการที่เป็นเลิศ และไร้ซึ่งการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยในที่ประชุมได้รับทราบ และยินดีที่จะร่วมกันให้ข้อแนะนำ รวมทั้งตรวจสอบโครงการ

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ด้านฯ ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งไว้ที่ด้านฯ หนองคาย และทางเข้าด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ ๑ เพื่อแจ้งและสำแดงเจตนารมณ์ให้สาธารณชนรับทราบ และร่วมตรวจสอบ

รวมทั้ง ด้านฯ ได้เปิดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ อาคารด้านฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ในภาพกว้างถึงสาธารณชนทั้งประเทศ ให้รับทราบและร่วมกันตรวจสอบ

ด้านตุลภาการหนองคายมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไร้ซึ่งการทุจริตประพฤติมิชอบ มีบริการต่อประชาชน นักธุรกิจ ด้วยความเป็นเลิศและมิตรภาพ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการค้าระหว่างประเทศ ดำเนินการจัดระเบียบอาคารสถานที่ ให้มีความสะอาดตาและมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม ให้เจ้าหน้าที่ครองตนครองตำแหน่งหน้าที่ราชการ และการแต่งกายและประพฤติปฏิบัติทั้งในและนอกเวลาราชการ ถูกต้องตามระเบียบและหลักจริยธรรม ลดต้นทุนค่าน้ำค่าไฟฟ้า และดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ดีที่สุด ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้ง ประสานการทำงานและเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีกับ เจ้าหน้าที่ตุลภาการ ตรวจคนเข้าเมือง และหัวหน้าสะพานฯ ของ สปป.ลาว ให้แน่นแฟ้น และผูกพันด้วยไมตรีจิตเพื่อประโยชน์อันจะเกิดต่อทั้ง ๒ ประเทศ

... ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ ...



วาทประชาสัมพันธ์ ด้านตุลภาการหนองคาย
โทรศัพท์. 042-990900 โทรสาร.042-990906





การประชุมรับนโยบายโครงการด้านศุลกากรหนองคายคุณธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙
วันศุกร์ที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเตียงทอง ชั้น ๒ อาคารด้านศุลกากรหนองคาย
และทุกคนพร้อมใจกันที่จะเข้าร่วมปฏิบัติโดยความสมัครใจ



การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานความร่วมมือศุลกากรประจำพื้นที่ (Local Customs – Business Cooperation Center) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันพุธ ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเตียงของ ชั้น ๒ อาคารด่านศุลกากรหนองคาย
เพื่อแจ้งการดำเนินการ และให้ช่วยตรวจสอบ/แนะนำ



วันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐

ดำเนินการตัดป้ายประชาสัมพันธ์ด้านศุลกากรหนองคายคุณธรรม

บริเวณนั้นที่รับผิดชอบ ๓ จุด ได้แก่

๑. บริเวณริมรั้วด้านๆ ทนลงตาย

๒. บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ด้านๆ ทนลงตาย

๓. บริเวณทางเข้า ด้านพรมแดนหนองคาย

การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
โครงการด้านศุลกากรหนองคายคุณธรรม
“ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ”
ตามนโยบายกระทรวงการคลัง
เมื่อวันจันทร์ ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมเตียงทอง ด้านศุลกากรหนองคาย
เพื่อให้สื่อมวลชน ประชาสัมพันธ์และร่วมตรวจสอบ/แนะนำ



ด้านศุลกากรหนองคาย

ด้านศุลกากรหนองคายคุณธรรม

ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ตามนโยบายของกระทรวงการคลังและกรมศุลกากร

พบการทุจริตประพฤติมิชอบ ไม่ได้รับการบริการที่ดี

โทร.042-990900

